

Kỷ 50 năm thời hoa lửa

Để tập trung cho mục tiêu giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, tháng 8/1973, gần 2.000 thanh niên Thái Bình đã hăng hái lên đường bổ sung lực lượng cho Đoàn 559, Sư đoàn 472, Sư đoàn 473 để mở đường Trường Sơn vận chuyển vũ khí, quân lương phục vụ chiến trường. Những người con quê lúa đã chiến đấu và phục vụ chiến đấu anh dũng trên các "tuyến lửa", góp phần viết nên bản hùng ca "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước".



Ban liên lạc Hội đồng ngũ tháng 8/1973 tỉnh Thái Bình thăm hỏi, động viên đồng đội có hoàn cảnh khó khăn.

Cụ chiến binh Nguyễn Xuân Liệu, Phó Trưởng ban liên lạc Hội đồng ngũ tháng 8/1973 tỉnh Thái Bình bồi hồi nhớ lại những ngày tháng chiến đấu, phục vụ chiến đấu đầy gian khổ nhưng rất đổi hào hùng của ông và đồng đội. Để đáp ứng yêu cầu cấp bách của mặt trận, tháng 8/1973, gần 2.000 thanh niên được biên chế ở 3 tiểu đoàn, gồm 2 tiểu đoàn nam, 1 tiểu đoàn nữ đã tình nguyện lên đường. Trong đó, ông Liệu cùng hơn 600 thanh niên của 3 huyện Vũ Thư, Kiến Xương, Tiền Hải tập trung huấn luyện tại xã Song An (Vũ Thư) rồi nhận lệnh đi chiến trường B. Sau gần 2 tháng hành quân, đến cuối tháng 10/1973 đơn vị tập kết tại huyện Hiền, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng và được bổ sung cho Sư đoàn 471, Sư đoàn 473, Đoàn 559. Khi ấy, đơn vị làm nhiệm vụ mở đường, bảo đảm thông đường 14 Đông Trường Sơn. Được sang năm 1974, tình hình chiến trường có nhiều chuyển biến, Sư đoàn 471 được điều sang Tây Trường Sơn thành lập đơn vị xe thuyên Sư đoàn 472, Đoàn 559. Nhanh chóng làm quen với nhiệm vụ mới, mặc cho mưa rừng, nắng lửa, thời tiết khắc nghiệt, cơn trùng như vắt xanh, rắn xanh, muỗi rừng, ruồi vàng, bọ chét, gậy Tày "đặc sản" ở Trường Sơn hành hạ..., những người lính Trường Sơn vẫn quyết tâm vượt qua chiến đấu vừa thì đưa hoàn thành tốt nhiệm vụ

mở đường "Vi miền Nam ruột thịt", với khẩu hiệu "Làm ngày chưa dứt, tranh thủ làm đêm" để mùa khô năm 1974 thông tuyến Đông Trường Sơn. Ông Đào Mạnh Dũng, quê xã Nam Thăng (Tiền Hải) kể lại không khí hào hùng của những tháng năm đi mở đường, công tác trên "tuyến lửa": Tháng 8/1973, tôi nhập ngũ và biên chế vào Sư đoàn 471 thuộc Đoàn 559. Mưa, nắng thất thường của miền Trung, cái lạnh của những đêm mưa rừng khiến nhiều đồng đội không tránh khỏi những cơn sốt rét đeo bám dai dẳng. Có những đêm ngủ trên võng, sáng dậy vật đã bu kín chân tay. Những ngày tháng ấy với ông Dũng và đồng đội vô cùng gian khổ nhưng rất đổi hào hùng. Đó là những trận sốt rét rừng, là nỗi đau phải chứng kiến đồng đội hy sinh. Trải qua vô vàn hiểm nguy, gian khổ, những người con quê lúa như ông Liệu, ông Dũng đã chiến đấu anh dũng, gan dạ trên các "tuyến lửa" góp phần viết nên bản hùng ca "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước".

Sau khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng, non sông nổi lên một dải, nhiều người đã anh dũng hy sinh, nhiều người để lại một phần cơ thể tại chiến trường, nhiều người bị nhiễm chất độc hóa học để lại di chứng nặng nề. Những người may mắn trở về đều phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tích cực

xây dựng cuộc sống gia đình, quê hương, đất nước. Để có cơ hội cùng nhau ôn lại thời quân ngũ, chia sẻ, động viên nhau khi trở về cuộc sống thời bình, đầu năm 1990, những chỉ hội đồng ngũ tháng 8/1973 đầu tiên được thành lập. Từ năm 2000, Hội đồng ngũ tháng 8/1973 tỉnh Thái Bình chính thức thành lập, đến nay đã có 24 chi hội ở các xã, phường, thị trấn trong tỉnh với hơn 400 hội viên. Ông Trần Mạnh Bảo, Trưởng ban liên lạc Hội đồng ngũ tháng 8/1973 tỉnh Thái Bình hồi chia sẻ trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày nhập ngũ: Từ khi thành lập đến nay, Hội đồng ngũ tháng 8/1973 tỉnh Thái Bình luôn giữ được mối liên hệ gắn bó giữa các hội viên trong tỉnh và các tỉnh bạn. Hội đã tổ chức huy động ủng hộ đồng đội vùng bị lũ bão, có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương; ủng hộ Hội đồng thống Sư đoàn xây dựng bia lưu niệm tại Quảng Nam... Về với cuộc sống đời thường, những người lính trên "tuyến lửa" Trường Sơn năm xưa lại tiếp tục hăng say lao động sản xuất, xây dựng quê hương. Những năm tháng chiến đấu hào hùng đó động viên họ tiếp tục phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, không ngừng phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

NGUYỄN THỜI

Để có được kết quả này là cả một chặng đường nỗ lực vượt lên mọi khó khăn của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục thành phố. Đặc biệt là sự quan tâm, đầu tư phát triển giáo dục của các cấp ủy đảng, chính quyền. Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hà Thị Thu Phương cho biết: Với mục tiêu không ngừng nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, trong đó công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao được thành phố quan tâm. Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ trong từng năm học, UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch công tác năm học, xác định mục tiêu chung về chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn "giữ vững chất lượng mũi nhọn, kết quả học sinh giỏi cấp tỉnh duy trì tốp đầu toàn tỉnh"; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất nhà trường; xây dựng phương án tuyển sinh lớp 1, lớp 6 theo hướng đúng tuyển. Hiện toàn ngành có 69 trường với trên 47.700 học sinh. Mạng lưới trường lớp tiếp tục được hoàn thiện đa dạng và rộng khắp, đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học. Hệ thống cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS được sắp xếp theo hướng tinh gọn, phát huy hiệu quả đầu tư, nâng cao chất lượng đào tạo. Thành phố đã dành nguồn ngân sách lớn đầu tư cho giáo dục. Đến nay, cơ sở vật chất các nhà trường cơ bản đồng bộ theo hướng hiện đại với 100% trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó 46,3% trường đạt chuẩn mức độ 2.

Với mục tiêu đào tạo các thế hệ học sinh phát triển toàn diện, ngành giáo dục thành phố tập trung đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, hướng đến chuyển đổi số và tiếp cận phương pháp giảng dạy hiện đại cũng như phát triển các khả năng hội nhập như kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giao tiếp... 100% trẻ cấp học mầm non đến trường được tổ chức nuôi ăn bán trú. Tỷ lệ học sinh tiểu học hoàn thành tốt, hoàn thành môn Toán, Tiếng Việt đạt 99,6%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 99,97%. Đặc biệt, UBND thành phố thường xuyên chỉ đạo ngành giáo dục yêu cầu các trường làm tốt công tác tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, đưa hoạt động này trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các trường. Công tác xây dựng kế hoạch, chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi phải bảo đảm vừa có tính cụ thể, chi tiết vừa có tính dài hơi; chú trọng xây dựng các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi, kịp thời động viên, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Năm học vừa qua, học sinh khối tiểu học tham gia các cuộc thi Olympic

GIÁO DỤC THÀNH PHỐ VỮNG VÀNG VỊ TRÍ DẪN ĐẦU

Những năm qua, thành phố Thái Bình đạt được nhiều thành quả quan trọng cả trong giáo dục mũi nhọn và đại trà. 6 năm học liên tiếp giáo dục thành phố xếp thứ nhất phong trào giáo dục toàn tỉnh.

Toán học quốc tế: IMEC, TIMO, PHIMO có gần 260 học sinh đạt giải vàng, bạc, đồng cấp quốc gia; 1 huy chương vàng, 1 khuyến khích cấp quốc tế; thi thách thức tài năng toán học Việt Nam có 10 huy chương vàng, 30 huy chương bạc, 25 huy chương đồng; 5 học sinh đạt giải cuộc thi viết chữ đẹp, trạng nguyên nhỏ tuổi cấp quốc gia. Học sinh THCS, xếp thứ nhất kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh, với 53/80 học sinh đạt giải cá nhân; 45 học sinh đạt huy chương vàng, bạc, đồng cuộc thi thách thức tài năng toán học Việt Nam; 318/475 học sinh thi đỗ THPT chuyên, đạt gần 67%, cao nhất tỉnh, trong đó 6/8 học sinh là thủ khoa; điểm

chất lượng giải tại các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố của nhà trường đã tăng so với năm học trước, vươn lên xếp thứ nhất thành phố với 54 học sinh giỏi cấp thành phố, 7 cấp tỉnh, 3 cấp quốc gia; tỷ lệ học sinh đỗ vào Trường THPT chuyên và các Trường THPT công lập xếp thứ nhất thành phố. Theo ông Vũ Giang Lâm, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: Để chuẩn bị năm học 2023 - 2024, cùng với công tác rà soát, chuẩn bị về cơ sở vật chất, ngành chú trọng xây dựng, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên vững vàng về tư tưởng chính trị; có phẩm chất đạo đức nghề

ngiệp, lối sống mẫu mực, tâm huyết với nghề, có ý thức tự học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, thể chất cho học sinh, bảo đảm các điều kiện vệ sinh an toàn trường học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục. Hướng dẫn, công khai các khoản thu, chi trong trường học; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài chính, không để tình trạng lùm xùm dưới mọi hình thức. Phấn đấu giữ vững và xứng đáng là đơn vị dẫn đầu phong trào giáo dục toàn tỉnh.

MINH NGUYỆT



Giờ học của cô và trò Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình).

đầu vào lớp 10 Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh, Lê Quý Đôn cao nhất tỉnh.

Cô giáo Nguyễn Thị Việt Hoa, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú cho biết: Với mục tiêu đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, năm học qua, cùng với việc bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Trong quá trình giảng dạy, giáo viên luôn đồng hành với học sinh để cùng nhau khám phá, dạy cho học sinh những phương pháp tiếp cận vấn đề mới. Đặc biệt, nhà trường chú trọng khâu phát hiện và xây dựng nguồn học sinh giỏi ngay từ lớp 6, phân công giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi theo hướng ổn định, có tính kế thừa và phát huy kinh nghiệm. Nhờ đó, số lượng và



Hoạt động ngoại khóa của học sinh mầm non.

Những phụ nữ không sinh con thứ ba giúp nhau phát triển kinh tế ở xã Phong Châu

Ở xã Phong Châu (Đông Hưng) có một không gian sinh hoạt dành riêng cho chị em - đó là câu lạc bộ (CLB) phụ nữ không sinh con thứ ba giúp nhau phát triển kinh tế. Đây không chỉ là nơi tập hợp, tăng thêm tình đoàn kết, gắn bó giữa chị em phụ nữ trong xã mà còn là không gian để chia sẻ, trao đổi những kiến thức về dân số, bình đẳng giới, kế hoạch hóa gia đình và giúp nhau vươn lên làm giàu. Sau những ngày làm việc mệt mỏi, nhiều phụ nữ của xã Phong Châu lại tụ họp để tham gia tập dân vũ và trao đổi, chia sẻ về chủ đề chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. Lúc mới tham gia, nhiều chị còn e ngại bởi các nội dung chia sẻ vốn là chủ đề tế nhị, ít khi giải bày với người ngoài. Tuy nhiên, sau khi được tuyên truyền, nhiều chị em đã tự tin, mạnh dạn hơn, sẵn sàng chia sẻ, cùng trao đổi để biết cách chăm sóc sức khỏe sinh sản tốt hơn cũng như có thêm kiến thức về dân số, hệ lụy của

việc mất cân bằng giới tính khi sinh... Chị Cao Thị Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, chủ nhiệm CLB phụ nữ không sinh con thứ ba xã Phong Châu chia sẻ: Thành lập từ năm 2016, CLB phụ nữ không sinh con thứ ba giúp nhau phát triển kinh tế thu hút đông đảo các thành viên ở nhiều độ tuổi tham gia. CLB hiện có 100 thành viên là các mẹ có hai con, trong đó nhiều bà mẹ có hai con gái. Ban đầu khi chưa tham gia CLB, nhiều bà mẹ có nhu cầu sinh thêm con thứ ba. Song khi tham gia, trong quá trình sinh hoạt CLB, được các thành viên tuyên truyền, chị em đã thay đổi nhận thức, không nặng nề về việc sinh con trai hay con gái. Nội dung tuyên truyền của CLB rất đa dạng như: các biện pháp tránh thai, kiến thức chăm sóc con nhỏ, hệ lụy mất cân bằng giới tính khi sinh... Nếu như trước đây CLB thường sinh hoạt tập trung, lồng ghép ở các hội nghị thì từ khi dịch Covid-19 xuất hiện quy mô thu

hẹp hơn. Các thành viên hoạt động theo từng nhóm ở các thôn thông qua các buổi tập dân vũ. Để động viên chị em, hàng năm, nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, CLB tổ chức các buổi văn nghệ, liên hoan để các thành viên thêm gắn kết. Với nội dung tuyên truyền đa dạng, cách truyền đạt, chia sẻ gần gũi nên hầu hết các thành viên đều nâng cao ý thức trong việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản và nuôi dạy con cái, quan niệm trọng con trai hơn con gái cũng dần thay đổi. Chị Phạm Thị Mỹ, thôn Phúc Tây chia sẻ: Sau khi tham gia CLB, ban chủ nhiệm cùng cán bộ dân số xã đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn giúp chúng tôi có thêm nhiều kiến thức để chăm sóc bản thân, nuôi dạy con cái tốt hơn. Ở CLB, mọi người đều có hai con, trong đó nhiều chị em có hai con gái song nhận thức được hệ lụy của việc mất cân bằng giới tính khi sinh đã quyết

định dừng lại ở hai con để nuôi dạy cho tốt. Đó là giá trị ý nghĩa nhất mà CLB mang đến cho chị em chúng tôi. Ngoài việc trao đổi kinh nghiệm cuộc sống, kỹ năng nuôi dạy con cái, kiến thức dân số - kế hoạch hóa gia đình, rèn luyện sức khỏe, việc phát triển kinh tế, làm giàu cũng được chị em quan tâm. Vì thế, CLB đã có những hoạt động nhằm khích lệ, động viên chị em còn khó khăn vươn lên. Chị Cao Thị Hà chia sẻ thêm: Để xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, việc phát triển, nâng cao đời sống cũng rất quan trọng. Chúng tôi thường xuyên nắm bắt tâm tư các thành viên có nhu cầu phát triển kinh tế gia đình. Với người chưa có vốn thì sẽ hỗ trợ vay vốn, trường hợp chưa có kinh nghiệm thì các thành viên CLB sẽ chia sẻ kinh nghiệm. Nhờ đó, đời sống của nhiều chị em trong CLB được nâng lên. Với những hoạt động thiết thực, hiệu quả CLB phụ nữ

không sinh con thứ ba xã Phong Châu giúp nhau phát triển kinh tế đã góp phần thực hiện hiệu quả công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn. Tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh năm 2022 giảm đáng kể; số cặp vợ chồng áp dụng biện pháp tránh thai tăng. Cụ thể, năm 2021, tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh là 150

nam/100 nữ thì năm 2022 là 120 nam/100 nữ. Tỷ lệ cặp vợ chồng trong độ tuổi áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đạt hơn 74%... Hiện nay, không chỉ riêng xã Phong Châu, nhiều địa phương trong tỉnh đã thành lập, duy trì hoạt động CLB phụ nữ không sinh con thứ ba giúp nhau phát triển kinh tế. Theo thống kê

của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, toàn tỉnh có hơn 160 CLB. Dù hoạt động theo tình thần tự nguyện, có lúc còn gặp khó khăn do kinh phí còn hạn chế song các CLB đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động dân số - kế hoạch hóa gia đình.

HOANG LANH



Các thành viên câu lạc bộ được truyền thông, tư vấn sức khỏe sinh sản.